



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โทร. ๓๑๐๗

ที่ นว ๕๒๐๐๑/-

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศโฆษณา

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

พร้อมบันทึกนี้ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ขอส่งประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่องจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารชุดที่พักอาศัยผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ (ส่วนกลาง) จำนวนเงิน ๓๒,๐๙๐ บาท จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือปิดประกาศ , ลง Web Site ของหน่วยงาน (เทศบาลฯ) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)

(นายณวัศพล รุ่งโต)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารชุดที่พักอาศัยผู้บริหารเทศบาลนคร
นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้มีโครงการ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารชุดที่พักอาศัยผู้บริหาร
เทศบาลนครนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

อาคารชุดที่พักอาศัยผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ จำนวน ๘ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้าง
หุ้นส่วนจำกัด ทินภัทร คอนสตรัคชั่น 09 (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๓๒,๐๙๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายจิตตเกษมณ นีโรจน์ธนรัฐ)

นายกเทศมนตรีนครสวรรค์

ส่วนที่ 3 คำรับรองของผู้สมัคร

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจในรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมทั้งพิจารณาไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนแล้ว จึงมีความประสงค์ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของโครงการจนเสร็จสิ้น พร้อมทั้งจะให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดทุกประการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้รวมถึงเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องถึงความถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

ตำแหน่ง


วัน/เดือน/ปี พ.ศ. (ที่สมัคร)

โปรด
ประทับตรา

หมายเหตุ

1. ผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจะต้องรับผิดชอบโดยลำพังต่อการละเมิดทบทวนสิทธิแห่งกฎหมายหรือสิทธิใดๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานภายนอก ซึ่งผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนนำมาใช้ปฏิบัติงานในโครงการ
2. ผู้ขอรับการช่วยเหลือหรืออุดหนุน จะต้องไม่ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผ่านหน่วยงานการให้ทุนจากภาครัฐอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากทางสำนักงาน
3. หากสำนักงานตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ให้เป็นเท็จ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการพิจารณาหรือยกเลิกให้การส่งเสริมและสนับสนุน โดยทันที
4. สำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณา ในกรณีไม่กรอกข้อมูลครบถ้วนและไม่จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาครบทุกข้อตามภาคผนวก

ข้อตกลง: การลงลายมือชื่อข้างทำนี้ ผู้ขอรับการสนับสนุนขอรับรองและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการฉบับนี้ หากภายหลังปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับโครงการนี้ว่ามีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้ขอรับการสนับสนุนจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว